

บทที่ 5

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงอนาคตภาพการจัดที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในปี พ.ศ. 2549 โดยใช้เทคนิคการวิจัยเดลฟาย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญผู้ที่มีส่วนในการวางนโยบายทางด้านการจัดที่พักสำหรับนักศึกษาพยาบาล นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกิจการนิสิตนักศึกษา สถาปนิก และอาจารย์พยาบาล จำนวน 19 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดำเนินการวิจัยโดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทางการจัดที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษาสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และทบวงมหาวิทยาลัย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจำนวน 3 ชุด ชุดแรกเป็นแบบสอบถามปลายเปิดจำนวน 8 ข้อ ให้ผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ จากนั้นนำข้อมูลจากคำตอบในรอบที่ 1 มาวิเคราะห์เนื้อหาและประเด็นต่างๆ นำมาสร้างแบบสอบถามชุดที่ 2 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ รวม 156 ข้อ แล้วนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญตอบเป็นรอบที่ 2 นำคำตอบแบบสอบถามชุดที่ 2 มาคำนวณค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ เพื่อนำมาประกอบในการสร้างแบบสอบถามชุดที่ 3 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าซึ่งใช้ข้อความเดิม แต่เพิ่มตำแหน่งมัธยฐาน พิสัยระหว่างควอไทล์ และตำแหน่งที่ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนได้ตอบในรอบที่ 2 แล้วส่งให้ผู้เชี่ยวชาญตอบเป็นรอบที่ 3 จากคำตอบในรอบที่ 3 ผู้วิจัยทำการวิเคราะห์โดยการหาค่ามัธยฐาน ผลต่างระหว่างมัธยฐานกับฐานนิยม และพิสัยระหว่างควอไทล์ของแต่ละข้อความ แปลผลการวิเคราะห์จากความคิดเห็นที่สอดคล้องกันของผู้เชี่ยวชาญโดยพิจารณาจากข้อความที่มีค่ามัธยฐานตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป พิสัยระหว่างควอไทล์มีค่าไม่เกิน 1.50 และผลต่างระหว่างมัธยฐานกับฐานนิยมไม่เกิน 1.00 เสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแบบของการบรรยาย เป็นอนาคตภาพการจัดที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในปีพ.ศ. 2549

สรุปผลการวิจัย

ข้อค้นพบที่เป็นอนาคตภาพการจัดที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในปี พ.ศ. 2549 มีดังนี้

วิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จะจัดที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษาพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย สำหรับนักศึกษาพยาบาลที่ สะอาด สะดวกสบาย ปลอดภัย ทั้งต่อการพักอาศัยและการขึ้นฝึกปฏิบัติงานในเวรบาย-ดึก เป็นสถานที่ที่มีความอบอุ่น เก็บค่าบริการถูกกว่าเอกชน โดยเฉพาะนักศึกษาพยาบาลจากต่างจังหวัดเป็นการทำให้ผู้ปกครองลดความวิตกกังวลและยังมีวัตถุประสงค์เพื่อการนำไปสู่ความเป็นบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ

การบริหารงานที่พักรักษาสำหรับนักศึกษาตามกระบวนการ POSDCoRB มีแนวโน้มดังนี้

การวางแผนจะมีลักษณะดังนี้ จะมีการวางแผนปรับปรุงพัฒนาที่พักทั้งภายในและสิ่งแวดล้อมโดยให้นักศึกษาร่วมกับคณะกรรมการบริหารที่พักทุก 1-2 ปี ที่พักรักษาสำหรับนักศึกษา จะมีการแยกออกมาบริหารเนื่องจากมีภาระงานมากขึ้น ซึ่งจะเน้นความเป็นอิสระสามารถเลี้ยงตัวเองได้ เกื้อกูลต่อระบบการศึกษา

การจัดหน่วยงานจะมีลักษณะดังนี้ ที่พักรักษาจะบริหารงานในรูปของคณะกรรมการประกอบด้วยผู้บริหารสถาบัน อาจารย์ประจำที่พัก และคณะกรรมการนักศึกษา คณะกรรมการบริหารของนักศึกษามีอำนาจและอิสระในการบริหารจัดการมากขึ้น อาจารย์เป็นเพียงที่ปรึกษาเท่านั้น การปกครองจะเป็นแบบที่ปกครองน้องใช้ระบบอาวุโสแต่มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น

การจัดบุคลากรจะมีลักษณะดังนี้ จะมีบุคลากรมารับผิดชอบปฏิบัติงานประจำในที่พักอาศัยมากขึ้นกว่าปัจจุบัน

การวินยัยสังการมีลักษณะดังนี้ ผู้บริหารสถาบันจะให้ความสำคัญกับการจัดที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษามากขึ้น เพราะเป็นปัจจัยหนึ่งในการพัฒนานักศึกษาไปสู่ความเป็นบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บริหารงานที่พักกับนักศึกษาผู้อาศัยจะเป็นแบบ 2 ทางมากขึ้น

การประสานงานจะมีลักษณะดังนี้ อาจารย์ฝ่ายวิชาการและฝ่ายกิจการนักศึกษามีการร่วมมือกันในการใช้ที่พักนักศึกษาของวิทยาลัยเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนานักศึกษามากขึ้น นักศึกษามีส่วนร่วมในการวางกฎระเบียบ และกำหนดบทลงโทษกันเอง โดยความเห็นชอบของนักศึกษากลุ่มใหญ่ กฎระเบียบจะได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย และมีความยืดหยุ่นมากขึ้น โดยเฉพาะระเบียบการเข้า-ออกที่พักนักศึกษาจะเปลี่ยนแปลงจากที่ต้องได้รับการอนุญาตจากอาจารย์ก่อนมาเป็นระบบปิด-เปิดประตูเข้าที่พักเมื่อถึงกำหนดเวลา กำหนดเวลาเข้า-ออกที่พักก็

จะได้รับการปรับปรุงให้ขยายเวลามากขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน นักศึกษาจะมีอิสระในการติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอกสถาบันและมีการหมุนเวียนเปลี่ยนเพื่อนร่วมห้องพักทุกปี

การรายงานผลจะมีแนวโน้มดังนี้ จะมีการรายงานผลหรือการประเมินผลการดำเนินงานการจัดที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษาทุก 6 เดือน โดยมีแบบฟอร์มให้นักศึกษาประเมินหรือมีผู้รับความคิดเห็น

การบริหารงบประมาณจะมีลักษณะดังนี้ การลงทุนและการบริหารงานที่พักรักษาสำหรับนักศึกษาจะยังคงดำเนินการโดยวิทยาลัยพยาบาล

ด้านสภาพแวดล้อมที่พักรักษาสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลจะมีการจัดบริเวณรอบๆ ที่พักรักษาสำหรับนักศึกษาให้มีความร่มรื่น มีสวนหย่อม มีโต๊ะ เก้าอี้ ให้นักศึกษานั่งพักผ่อน อาคารที่พักจะตั้งอยู่ในสถานที่โล่งไม่แออัด มีลมธรรมชาติพัดผ่าน แสงสว่างเพียงพอ ห่างไกลจากแหล่งเสื่อมโทรม แหล่งมั่วสุมหรือสถานเริงรมย์ แต่ไม่ห่างไกลจากสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน รูปแบบตัวอาคารจะเป็นลักษณะสูงชั้นในแนวตั้ง เนื่องจากที่ดินจะมีราคาสูงขึ้นจึงใช้พื้นที่ในแนวราบให้น้อยที่สุด อาคารที่พักจะแยกออกจากอาคารเรียน โดยได้รับการออกแบบให้ใช้ทำได้หลายกิจกรรมในพื้นที่เดียวกัน นอกจากบางกิจกรรมที่ต้องจัดทำพื้นที่ให้เป็นพิเศษ บริเวณที่ออกกำลังการอยู่นอกอาคารที่พักเพื่อป้องกันเสียงรบกวนกัน การออกแบบตัวอาคารจะได้รับการคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ คือมีรั้วรอบ มีระบบป้องกันอัคคีภัย หรือสัญญาณเตือนภัย ระบบดับเพลิงในตัวอาคาร มีบันไดหนีไฟ ห้องพักจะจัดให้มีครุภัณฑ์ที่จำเป็น เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง ชั้นวางของ ให้เน้นเฉพาะการพักผ่อนนอนหลับในห้องพักเพื่อป้องกันการรบกวนกันของสมาชิกในห้องพัก ตัวอาคารจะมีการปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดที่พักสำหรับนักศึกษา โดยจะจัดให้มีห้องต่างๆ ดังนี้ ห้องออกกำลังกาย ห้องประชุม กลุ่มย่อย ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี ห้องครัวรวมไว้สำหรับประกอบอาหาร ห้องจัดกิจกรรม และนันทนาการ ห้องสมุดย่อยประจำที่พัก ห้องพักผ่อน ห้องอ่านหนังสือ ห้องรับแขก ห้องซักผ้า-รีดผ้า ห้องพยาบาลหรือห้องสุขภาพ ห้องอาจารย์เวรห้องคณงานเวร ห้องฝึกภาคปฏิบัติการพยาบาลนอกเวลา ห้องพักสำหรับนักศึกษาก่อนขึ้นเวร ห้องพักสำหรับอาจารย์ที่พักรวมในตึกเดียวกับนักศึกษา มีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานในบริเวณที่พัก เช่น สนามเทนนิส แบดมินตัน บาสเกตบอล วอลเลย์บอล สระว่ายน้ำ ภายในบริเวณที่พักจะมีโรงอาหาร ร้านจำหน่ายอาหาร

หรือร้านจำหน่ายของให้ประจำวันที่ ให้บริการถึงกลางคืน บริเวณที่พักจะปลอดภัยจากสัตว์รบกวนพาหะนำโรค และห้ามนำสัตว์มาเลี้ยงในที่พัก

จะมีการเก็บค่าบริการที่พักเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย โดยวิทยาลัยพยาบาลจะช่วยรับภาระอีกส่วนหนึ่งการให้บริการเพื่อความต้องการและความสะดวกในชีวิตประจำวันโดยมีแนวโน้มที่จะให้นักศึกษารับผิดชอบเรื่องอาหารเอง ทางกระทรวงสาธารณสุขจะจ่ายเงินทุนค่าอาหารให้กับนักศึกษาโดยตรงเป็นรายเดือน วิทยาลัยพยาบาลจะเป็นผู้จัดการร้านมาจำหน่ายอาหารในบริเวณที่พัก จะจัดให้มีโทรศัพท์ติดต่อกันภายในทุกชั้นในตึก จัดให้มีโทรศัพท์สาธารณะทั้งหยอดเหรียญและใช้ Card เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมีบริการ FAX ภายในบริเวณที่พัก และจัดบริการน้ำร้อน น้ำเย็น

บริการสนทนาการจะจัดให้มีห้องพักผ่อน ห้องดูวิดีโอ โทรศัพท์ที่ติดตั้งจานดาวเทียมหรือเคเบิลทีวี และต้องมีปริมาณที่เพียงพอกับจำนวนนักศึกษา จัดอุปกรณ์กีฬาที่ครบครันให้บริการแก่นักศึกษาโดยให้นักศึกษาเสียค่าบำรุง จัดให้มีหนังสือวารสาร นวนิยาย หนังสือพิมพ์ ให้บริการในห้องสมุดประจำที่พัก

การบริการเพื่อความปลอดภัยโดยจัดให้มียามรักษาความปลอดภัยประจำที่พักอาศัยตลอด 24 ชั่วโมง มีกฎระเบียบรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด จัดทำบัตรประจำตัวสำหรับผู้พักอาศัย การเข้า-ออกอาคารที่พักใช้ระบบประตูควบคุมโดยใช้บัตรผู้พักเท่านั้นที่ผ่านเข้าออกได้เพื่อป้องกันบุคคลภายนอกเข้าที่พักอาศัย และจัดทำบัตรประกันอุบัติเหตุให้กับนักศึกษาทุกคนเป็นรายปี

การบริการเพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยจัดทำกฎระเบียบในการดูแลความสะอาดภายในห้องพักและพื้นที่ส่วนรวมให้นักศึกษาเป็นผู้ที่ความสะอาดภายในห้องพักทางวิทยาลัยจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกเช่นจัดหาไม้กวาด ไม้ถูพื้นให้ พื้นที่ส่วนกลางจะมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้ทำความสะอาด เจ้าหน้าที่อาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยพยาบาล หรือเป็นของเอกชน แต่จะมีเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยพยาบาลเป็นผู้จัดภูมิทัศน์ โดยรอบบริเวณที่พักให้น่าอยู่

การบริการด้านสุขภาพ จะมีบัตรประกันสุขภาพจัดให้กับนักศึกษาทุกคน เมื่อเจ็บป่วยนักศึกษาจะได้รับการรับการรักษาโดยไม่เสียค่าบริการ โดยได้รับการตรวจรักษาจากแพทย์ในโรงพยาบาลที่ทางวิทยาลัยขอความร่วมมือ ถ้าเจ็บป่วยเล็กน้อยใช้บริการของห้องพยาบาล จัดให้มีห้องและนักจิตวิทยาประจำที่พักสำหรับบริการด้านสุขภาพจิต และมีประวัติสุขภาพของนักศึกษา Online เข้ากับประวัติส่วนตัว

ในอนาคตที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษาพยาบาลนอกจากจะจัดให้เป็นที่อยู่อาศัยที่มีความอบอุ่นสะดวกสบายคล้ายบ้านแล้ว ยังจะได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์การศึกษาและอาศัยมากขึ้น แต่พัฒนาไปอย่างช้าๆ รัฐบาลจะให้การสนับสนุนเพราะเห็นความสำคัญในการเตรียมบุคลากรทางการพยาบาลที่มีคุณภาพเพื่อรองรับปัญหาสาธารณสุขที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การจัดที่พักสำหรับนักศึกษาให้เป็นศูนย์การศึกษาและอาศัยจะมีลักษณะที่เป็นแหล่งกิจกรรมเสริมหลักสูตร และความรู้ในส่วนที่ไม่ได้รับจากการเรียนปกติ เป็นแหล่งพบปะนอกเวลาเรียนระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา และระหว่างนักศึกษาด้วยกันเอง เพื่อถกเถียงแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน จัดให้มีอาจารย์ติววิชาให้กับนักศึกษาในที่พัก จัดรุ่นที่สอนเสริมให้กับรุ่นน้อง มีระบบคนเก่งไปช่วยสอนคนเรียนอ่อน เชิญผู้ที่มีความรู้ความสามารถ หรือนักศึกษาเก่งผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตมาเป็นวิทยากรบรรยายให้นักศึกษาฟังเป็นครั้งคราว ห้องสมุดประจำที่พักนักศึกษาจัดให้มีหนังสือทุกประเภท โดยเฉพาะหนังสือวิชาการไว้ให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้า จัดบริการอุปกรณ์โสตทัศนศึกษาให้นักศึกษาได้ยืม เช่น วีดีโอ เครื่องบันทึกเสียง เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสทบทวนวิชาการนอกชั้นเรียน จัดคอมพิวเตอร์สำหรับค้นคว้าและพิมพ์งานไว้บริการนักศึกษาในที่พัก จัดบริการศูนย์กลางการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self - Learning Resource) ที่เชื่อมโยงระหว่างที่พักนักศึกษากับอาคารเรียน เช่น ระบบข้อมูลข่าวสารของห้องสมุด (Electronic Library) การใช้ C.A.I. เพื่อการศึกษาด้วยตนเอง หรือใช้โทรทัศน์เพื่อการศึกษาผ่านดาวเทียม จัดบริการสาธารณสุขสถานีในที่พัก เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง เช่น การดูแลเด็กก่อนวัยเรียน การจัดชมรมผู้สูงอายุ การจัดศูนย์สุขภาพ มีการติดต่อกับสถาบันอื่นทั่วประเทศทั่วโลก เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และจัดห้องสถานีทางการพยาบาลในแต่ละวิชา เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้นอกเวลา

ในอนาคตการจัดกิจกรรมในที่พักสำหรับนักศึกษาจะได้รับความสำเร็จและได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายมากขึ้น กิจกรรมที่จัดจะมีสองประเภท คือ ประเภทที่เป็นความคิดเห็นจากกลุ่มนักศึกษาและประเภทที่สถาบันจัดให้ นักศึกษาจะเป็นผู้ริเริ่มและจัดกิจกรรมมากขึ้น โดยอาจารย์เปลี่ยนบทบาทจากเป็นผู้จัดทำให้มาเป็นผู้ดูแลให้คำปรึกษาแทน การจัดกิจกรรมมีหลายรูปแบบโดยมีวัตถุประสงค์ที่ต่างกันไม่เน้นด้านใดด้านหนึ่ง วิทยาลัยพยาบาลจะเอื้อให้นักศึกษาทำกิจกรรมมากขึ้นโดยรองผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลที่รับผิดชอบทางด้านที่พักนักศึกษาจะเป็นผู้อนุมัติโครงการของนักศึกษาแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน กิจกรรมที่นักศึกษาจะจัดขึ้นมีดังนี้คือ กิจกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบและการ

ทำงานร่วมกัน กิจกรรมตามระบอบประชาธิปไตยเช่นการเลือกตั้งคณะกรรมการ กิจกรรมด้าน กีฬาและนันทนาการ เช่นการจัดการแข่งขันกีฬาภายในสถาบัน ระหว่างสถาบัน การบริหารร่างกายงานบันเทิงรื่นเริงในเทศกาลต่างๆ กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม เช่นกิจกรรมในวันสำคัญของชาติ ศาสนา การจัดการแสดงประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านของจังหวัดต่างๆ หรือภาคต่างๆ กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยคุณธรรมและเอกลักษณ์ของวิชาชีพพยาบาล เช่น พิธีอำลาสถาบัน การฝึกมารยาทการเข้าสังคม และมารยาทไทย การออกค่ายธรรมะ การให้รางวัลแก่ผู้ประพฤติดี กิจกรรมด้านบำเพ็ญประโยชน์ เช่นการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตใจในชุมชน การพัฒนาสังคมและชุมชน ฯลฯ กิจกรรมวิชาการ เช่น กิจกรรมติววิชาการระหว่างเพื่อนกับเพื่อน พี่กับน้อง นักศึกษากับอาจารย์ การจัดนิทรรศการ ฯลฯ กิจกรรมของนักศึกษาต่างๆเหล่านี้จะเน้นความคิดสร้างสรรค์ เชื่อมความสัมพันธ์ และบำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม โดยเฉพาะกิจกรรมรับน้องจะได้รับการพัฒนาให้มีความอบอุ่น เกิดความผูกพันระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องมากขึ้น

จากลักษณะการจัดที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษาในด้านต่างๆ ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวข้างต้นจะส่งผลให้นักศึกษาที่อาศัยในที่พักสำหรับนักศึกษา มีความรักใคร่ผูกพันระหว่างนักศึกษาด้วยกันและกับอาจารย์ เพื่อน รุ่นพี่ รุ่นน้อง และองค์กรวิชาชีพ นักศึกษาพยาบาล จะมีลักษณะผู้นำและผู้ตามที่ดี สามารถปรับตัว และดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตั้งใจเรียนใฝ่รู้ทางการศึกษา มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ มีการพัฒนาสติปัญญา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการพัฒนาทางบุคลิกภาพ มีความมั่นคงทางอารมณ์สูง มีความรับผิดชอบมีความเป็นผู้ใหญ่ คิดและตัดสินใจด้วยตนเองอย่างมีเหตุผล กล้าแสดงออก ทำงานเป็นทีมได้ดี มีแนวความคิดปกครองระบอบประชาธิปไตยตามขั้น สามารถบริหารจัดการได้ดี มีความสุนทรีย์และมีรสนิยม มีความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยี

การอภิปรายผล

จากการวิจัย สรุปประเด็นอภิปรายได้ดังนี้

1. วิธีการศึกษา

วิธีการในการศึกษาให้ได้มาซึ่งอนาคตภาพการจัดที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในปีพ.ศ. 2549 ในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีความ

เชื่อมั่นว่าได้ซื้อความรู้ที่เชื่อถือได้ เพราะ

1) การได้มาซึ่งโครงสร้างของอนาคตภาพการจัดที่พักออาศัย สำหรับนักศึกษาพยาบาลในเบื้องต้น ผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสารตำรา บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาประมวลรวมกับการศึกษานำโดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดที่พักออาศัยสำหรับนักศึกษา ทั้งสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ทำให้ได้แนวคิดเกี่ยวกับการจัดที่พักออาศัยสำหรับนักศึกษา ที่ครอบคลุมหลากหลายและเป็นไปได้มากที่สุด ตามจุดมุ่งหมายหลักของการวิจัยแบบเทคนิคเดลฟาย ที่มุ่งหาทางเลือกของสิ่งที่คาดว่าจะเป็นไปได้ (จุมพล พูลภทธรชิน, 2529:24)

2) ผู้วิจัยได้ดำเนินตามระเบียบวิธีวิจัยแบบเทคนิคเดลฟายอย่างเคร่งครัด ทั้งในส่วนของจำนวนผู้เชี่ยวชาญที่มีทั้งหมด 19 คน ซึ่ง Thomas T. Macmillan (1971 อ้างถึงในเกษม บุญอ่อน, 2522 : 27-28) ได้วิจัยเกี่ยวกับจำนวนผู้เชี่ยวชาญที่จะใช้ในการวิจัยแบบเดลฟาย เมื่อจำนวนของผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่ 17 คนขึ้นไป อัตราการลดลงของความคลาดเคลื่อนจะน้อยมาก และผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่เลือกมาเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดที่พักออาศัยสำหรับนักศึกษา ทั้งในส่วนของผู้ที่วางนโยบายซึ่งเป็นผู้บริหารของวิทยาลัยพยาบาล นักวิชาการทางด้านกิจการนิสิตนักศึกษา ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกิจการนิสิตนักศึกษา สถาปนิกผู้ออกแบบที่พักนักศึกษาพยาบาล และอาจารย์พยาบาลที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการจัดที่พักออาศัยสำหรับนักศึกษาพยาบาลทำให้ได้มุมมองเกี่ยวกับการจัดที่พักออาศัยสำหรับนักศึกษาพยาบาลที่กว้างขวาง

2. ผลการศึกษา

2.1 แนวโน้มการจัดที่พักออาศัยสำหรับนักศึกษาพยาบาล จะจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นที่พักสำหรับนักศึกษาที่มีความสะดวกสบาย อบอุ่น ราคาถูกกว่าเอกชน และปลอดภัยในการขึ้นฝึกปฏิบัติงาน ซึ่งวัตถุประสงค์ในข้อนี้ไม่แตกต่างจากปัจจุบันนัก เนื่องจากนักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิง การจัดการเรียนการสอนจะเรียนทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติควบคู่กันไป การฝึกภาคปฏิบัติต้องมีการขึ้นเวรป่วย-ดึก ถ้าที่พักห่างไกลจากสถานที่ฝึกปฏิบัติงานย่อมทำให้ไม่สะดวกต่อการเดินทางหรือส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพของนักศึกษา จึงทำให้วัตถุประสงค์ในข้อนี้ยังคงอยู่ทั้งในปัจจุบันและอนาคตต่อไป นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความกังวลของผู้ปกครองโดยเฉพาะนักศึกษาที่มาจากต่างจังหวัด เนื่องจากที่พักออาศัยสำหรับนัก

ศึกษาของวิทยาลัยพยาบาล มีกฎระเบียบที่เคร่งครัดมีอาจารย์ดูแลใกล้ชิดซึ่งต่างจากที่พักของเอกชนโดยทั่วไปซึ่งมุ่งจัดที่พักเพื่อผลกำไร สภาพของห้องพักรวมจึงมีขนาดเล็กและขาดสิ่งอำนวยความสะดวก บางแห่งไม่มีความปลอดภัยเท่าที่ควร (สำเนาฯ ขจรศิลป์, 2539 : 165) นอกจากนี้ที่พักสำหรับนักศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลยังช่วยให้นักศึกษาประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย เนื่องจากเก็บค่าธรรมเนียมถูกกว่าเอกชนมาก และที่พักรวมจะตั้งอยู่ภายในสถาบันทำให้ไม่เสียเวลาในการเดินทางไปเรียนซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษาไม่เสียสุขภาพกายและจิตที่จะต้องประสบกับปัญหาการจราจรหรือมลภาวะเป็นพิษบนท้องถนน

วิทยาลัยพยาบาลมีแนวโน้มที่จะจัดที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ที่สถาบันอุดมศึกษาต่างพยายามที่จะจัดให้มีขึ้นเนื่องจากเป็นแหล่งที่เพิ่มโอกาส และประสบการณ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา และเป็นเป้าหมายที่ทุกสถาบันต้องการให้เกิดขึ้นคือการได้บัณฑิตที่มีคุณภาพ แต่อาจมีข้อจำกัดเนื่องจากการที่จะจัดให้เป็นแหล่งเพื่อพัฒนานักศึกษาได้นั้น วิทยาลัยพยาบาลจะต้องใช้งบประมาณและบุคลากรเพิ่มอีกเป็นจำนวนมาก ดังนั้นผู้บริหารจึงควรที่จะเห็นความสำคัญ และกำหนดเป็นนโยบายในการพัฒนานักศึกษา และนโยบายดังกล่าวจะต้องมีการตอบสนองในทางปฏิบัติ

กล่าวโดยสรุปแล้ววิทยาลัยพยาบาลยังคงมีวัตถุประสงค์ในการจัดที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษาเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับนักศึกษาอย่างเช่นปัจจุบัน แต่อาจจะมีการจัดให้เป็นแหล่งเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับข้อค้นพบจากงานวิจัยของอำพร เศษก้อน (2533 : 91) พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า วัตถุประสงค์ของหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มีความเหมาะสมอย่างยิ่งคือ เพื่อให้ นักศึกษามีที่พักที่สะดวก ปลอดภัย มีความพร้อมในการเรียน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีจิตสำนึกต่อความรับผิดชอบ พัฒนานักศึกษาให้มีระเบียบวินัย มีโอกาสแสดงออกในความคิดสร้างสรรค์ มีประสบการณ์ต่อการแก้ปัญหาอย่างสันติ และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ตลอดจนลดภาระปัญหาของนักศึกษาที่อยู่บ้านไกล หรือเดินทางมาศึกษายังมหาวิทยาลัยด้วยความยากลำบาก ซึ่งผลการวิจัยของ Mueller (1961 : 175) พบว่าที่พักนักศึกษาส่วนมากมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นที่พักอาศัย เสริมสร้างบรรยากาศทางการเรียน การปกครองดูแลนักศึกษาให้มีระเบียบวินัย และพัฒนานักศึกษา และจากการวิจัยของ นิภา วงษ์พิพัฒน์พงษ์ (2531 : 95) พบว่าวัตถุประสงค์ของการจัดที่พักนักศึกษาเพื่ออำนวยความสะดวกสบาย ให้แก่นักศึกษาฝึกอบรม

นักศึกษาด้านความมีระเบียบวินัยความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม นอกจากนี้ ปภากร สุวรรณธาดา (2538 : 234) ได้ศึกษาวิจัยพบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความเห็นว่ วัตถุประสงค์ของที่พักนักศึกษาคือเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาการทำงานร่วมกัน การอยู่อาศัย ร่วมกัน มีกิจกรรมร่วมกัน และเป็นการเลียนแบบ ประสบการณ์นอกห้องเรียน เพื่อผลิตบัณฑิตที่ พร้อมไปด้วยความรู้ และคุณธรรม มีจิตใจและร่างกายที่สะอาดเข้มแข็ง

2.2 การบริหารงานที่พักออาศัยสำหรับนักศึกษาพยาบาล แนวโน้มการบริหารการจัดที่ พักอาศัยสำหรับนักศึกษาพยาบาลจะแยกตัวออกมาเนื่องจากมีภาระงานมากจะมีความเป็นอิสระ มากขึ้น สามารถเลี้ยงตัวเองได้ เกื้อกูลต่อระบบการศึกษา และผู้บริหารสถาบันจะให้ความสำคัญกับการจัดที่พักออาศัยมากขึ้น เพราะเป็นปัจจัยหนึ่งในการพัฒนานักศึกษาไปสู่ความเป็น บัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ การจัดที่พักออาศัยสำหรับนักศึกษาพยาบาลให้มีการบริหารงานเป็น อิสระและเลี้ยงตัวเองได้นั้น มีผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความเห็นว่าอาจจะต้องออกนอกระบบราชการ คือทำในรูปกึ่งเอกชน เช่นเดียวกับหอพักศึกษิตินิเวศน์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่ง กมเลส อิม โธชา (2538) ได้ทำวิจัยเชิงประเมินหอพักศึกษิตินิเวศน์ พบว่าหอพักสามารถดำเนินงานใน ลักษณะเชิงธุรกิจ แต่การให้บริการมิได้แสวงหากำไร แต่สามารถเลี้ยงตัวเองได้ คู่มากับการลง ทุน การบริหารงานจะมีคณะกรรมการ 2 ชุด คือคณะกรรมการนโยบาย และคณะกรรมการ บริหารหอพักมีผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบ แต่ที่พักออาศัยสำหรับนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุขจัดขึ้นเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับนักศึกษา โดยเก็บค่าธรรมเนียมในอัตรา ถูกกว่าเอกชนมาก ถ้าจะเน้นความเป็นอิสระและสามารถเลี้ยงตนเองได้ก็คงจะต้องมีการปรับปรุง การเก็บค่าธรรมเนียม การบริหารงานอื่นๆ ไปด้วย ซึ่งผู้เชี่ยวชาญบางท่านในงานวิจัยนี้ได้แสดง เหตุผลไว้ว่า วิทยาลัยพยาบาลเป็นองค์กรขนาดเล็ก การบริหารงานต้องขึ้นกับสถาบันพระบรม ราชชนก กระทรวงสาธารณสุขเป็นหลัก งบประมาณมีค่อนข้างจำกัด ดังนั้นถ้ากระทรวง สาธารณสุขมีนโยบายให้การบริหารที่พักออาศัยเป็นอิสระของผู้บริหารสถาบันนั้น แนวโน้มนี้ก็จะ เป็นสิ่งที่ท้าทายของผู้บริหารสถาบัน และที่พักออาศัยสำหรับนักศึกษาพยาบาลคงต้องได้รับการ พัฒนาไปมาก

การบริหารและการดำเนินงานการจัดที่พักออาศัยสำหรับนักศึกษาพยาบาลของวิทยา วิทยาลัยพยาบาล ต้องอาศัยงบประมาณและค่าบริการที่พัก ซึ่งถูกกว่าเอกชนมาก ซึ่งแต่ก่อนวิทยา วิทยาลัยพยาบาลไม่ได้เก็บค่าบริการที่พักเนื่องจากจัดให้เป็นสวัสดิการให้แก่นักศึกษาทุกคนและทาง

กระทรวงสาธารณสุขให้ทุนด้านที่พักอาศัย เมื่อปี 2537 วิทยาลัยพยาบาลเริ่มเก็บค่าบริการที่พัก แต่ไม่สามารถเก็บค่าบริการได้สูงนักเนื่องจากยังมีนโยบายที่จะจัดเป็นสวัสดิการให้กับนักศึกษา ดังนั้น การที่จะให้เอกชนเข้ามาดำเนินการทุกอย่างในเชิงธุรกิจ คงเป็นไปได้ยากเพราะนอกจากจะมีโอกาสเกิดปัญหาขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์กับวิทยาลัยแล้ว อาจเกิดปัญหาขัดแย้งกับนักศึกษา ถ้าเอกชนคิดกำไรและเก็บค่าบริการในราคาสูง นอกจากนี้การให้เอกชนมาดำเนินการนับเป็นการทำลายโอกาสทางการศึกษาของนักศึกษาจากต่างจังหวัด ที่ขาดที่พักอาศัยและอาจจะทำให้การดำเนินงานด้านที่พักสำหรับนักศึกษาของวิทยาลัยพยาบาล ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ คือในอนาคตจะมีการจัดที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษาเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับนักศึกษา และเพื่อพัฒนานักศึกษาไปสู่การเป็นบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าวิทยาลัยพยาบาลเท่านั้นที่สามารถดำเนินการให้การจัดที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษา บรรลุวัตถุประสงค์ จึงทำให้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าการลงทุนและการบริหารงานที่พักรักษาสำหรับนักศึกษายังคงดำเนินการโดยวิทยาลัยพยาบาล

การบริหารงานที่พักรักษาสำหรับนักศึกษาพยาบาลมีแนวโน้มทำในรูปของคณะกรรมการมากขึ้น อันประกอบด้วยผู้บริหารสถาบัน อาจารย์ประจำที่พักและคณะกรรมการนักศึกษา โดยคณะกรรมการนักศึกษามีอำนาจและอิสระในการบริหารจัดการมากขึ้น อาจารย์จะเปลี่ยนบทบาทมาเป็นที่ปรึกษา นับได้ว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมสำหรับการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ในสถาบัน เพราะทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในสังคมที่ตนเองต้องอยู่อาศัย โดยเฉพาะนักศึกษาจะมีส่วนร่วมในการวางกฎระเบียบ และกำหนดบทลงโทษกันเอง โดยความเห็นชอบของนักศึกษากลุ่มใหญ่ กฎระเบียบจะได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย และมีความยืดหยุ่นมากขึ้นเหมาะสมกับสภาพการณ์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนิภา พุทธสุวรรณ (2530:137) ได้เสนอแนะว่าควรเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการกำหนดระเบียบกฎเกณฑ์ของที่พักนักศึกษา โดยการแต่งตั้งให้มีผู้แทนของนักศึกษาในที่พักเป็นกรรมการร่างระเบียบร่วมกับคณะอนุกรรมการร่างระเบียบ ข้อบังคับของที่พักนักศึกษา หรืออาจมีการสัมมนาปัญหาต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางร่วมกันในการกำหนดระเบียบ ข้อบังคับ จึงทำให้ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่าการปกครองในที่พักสำหรับนักศึกษาพยาบาลจะมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี โดยเฉพาะอาจารย์ฝ่ายวิชาการและฝ่ายกิจการนักศึกษาจะร่วมมือกันในการใช้ที่พักสำหรับนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนานักศึกษามากขึ้นด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญยังให้ความเห็นว่าจะมีการประเมินผลการดำเนินงานการจัดที่พักสำหรับนักศึกษาทุก 6 เดือน โดยอาจมีแบบฟอร์มให้นักศึกษา หรือมีผู้รับความคิดเห็น การกระทำดังกล่าวเป็นการได้มาซึ่งข้อมูลสามารถนำมาปรับปรุงการจัดที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษาให้เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและต่อสถาบันอุดมศึกษาอย่างแท้จริง

2.3 ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า อนาคตที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษาพยาบาลจะส่งผลให้นักศึกษามีลักษณะผู้นำและผู้ตามที่ดี สามารถปรับตัวและดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าวิทยาลัยพยาบาลให้ความสนใจที่จะใช้ที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษา โดยทางวิทยาลัยมีการปรับปรุงอาคารที่พักให้นักอยู่ ปรับปรุงบริการในที่พักให้ดีขึ้นเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของนักศึกษา จึงทำให้ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นดังกล่าว เนื่องจากในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ มากมาย ซึ่ง Neisbitt (อ้างถึงใน กรองใจ อุณหุต, 2539 : 2) ได้พยากรณ์แนวโน้มของอนาคตโลกว่าสังคมอนาคตจะเป็นสังคมข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีขั้นสูง การศึกษารวมทั้งการศึกษาก็จะเป็นแบบพึ่งตนเองเช่นเดียวกับ กุลยา ตันติผลาชีวะ (2539 : 67-76) ได้เสนอแนวคิดไว้ว่าเมื่อศตวรรษใหม่เข้ามา ความรวดเร็วและความซับซ้อนทางเทคโนโลยีจะมีมากขึ้น ในวงการศึกษาพยาบาลการสอนโดยคอมพิวเตอร์ การประชุมอภิปรายวิชาการระหว่างสถาบันได้รับการนำมาใช้มากขึ้น การบริหารจัดการมีการใช้คอมพิวเตอร์ในการช่วยเหลือ ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2533-2547) โดยส่งเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตเพื่อส่งเสริมบทบาทของประเทศในประชาคมโลก พัฒนาคุณลักษณะที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน อีกทั้งเน้นทักษะพื้นฐานบางด้านมากขึ้นในการผลิตบัณฑิต เช่น ทักษะด้านภาษาการจัดการ การใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษามีส่วนส่งเสริมให้เกิดคุณลักษณะดังกล่าว ดังที่สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ และคณะ (2531) ได้กล่าวว่าหอพักเป็นสถานที่ที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวนิสิตนักศึกษาได้อย่างมากแห่งหนึ่ง การอยู่ร่วมกันในหอพักนอกจากจะช่วยให้ นิสิต นักศึกษาได้รู้จักตนเองแล้ว ยังได้พัฒนาความสามารถทางสังคมในการติดต่อปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วย โดยได้เรียนรู้ความจริงเกี่ยวกับสิทธิของผู้อื่น เรียนรู้ที่จะเห็นอกเห็นใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความอดทน ซึ่งก่อให้เกิดความรักความเข้าใจในเพื่อนมนุษย์ นักศึกษาจะกล้าพูดกล้าแสดงออก สอดคล้องกับคำกล่าวของสำเนาวัชรศิลป์ (2539 : 165 -167) ที่ว่าหอพักช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ของนักศึกษา การอยู่หอพักทำให้นักศึกษาคิดห่างไกลจากบิดามารดา ทำให้นักศึกษาต้องดูแลตนเอง โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาหรือนักแนะแนวเป็นผู้ให้คำปรึกษา สภาพแวดล้อมดังกล่าวช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนา

ความเป็นตัวของตัวเองเป็นอันมาก การอยู่ร่วมกับผู้อื่นเป็นการทำให้นักศึกษาเกิดทักษะทางสังคม และมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพการณ์ต่างๆ ได้ดีขึ้น การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาในหอพัก ช่วยส่งเสริมพัฒนาการในด้านต่างๆ ของนักศึกษาได้เป็นอย่างดี ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาพยาบาลที่ใช้อาศัยในที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษา ที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ มีความสอดคล้องกับคุณสมบัติของผู้สำเร็จการศึกษาพยาบาล ซึ่งสถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข (2537) ได้กำหนดไว้คือเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ใฝ่หาความรู้มีการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอ เป็นผู้สนับสนุนหลักการประชาธิปไตย และดำรงตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม เช่นเดียวกับแนวคิดของ อัมพล จินดาวัฒน์ (2539 : 28) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของพยาบาลวิชาชีพในปี ค.ศ. 2020 ว่าควรมีลักษณะสำคัญคือ มีภาวะผู้นำ มีขีดความสามารถในระดับสากลอันประกอบด้วยความสามารถด้านภาษา คอมพิวเตอร์ มีจริยธรรมที่เหมาะสมกับวิชาชีพ เป็นผู้มีการศึกษาดี มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความรู้ด้านบริหารจัดการ มีค่านิยมร่วมสมัย มีพฤติกรรมสุขภาพที่เป็นตัวอย่าง เกษม วัฒนชัย (2538) ได้เสนอคุณสมบัติของบัณฑิตในยุคสารสนเทศ ซึ่งจะช่วยให้อยู่ในโลกของสารสนเทศได้อย่างประสบความสำเร็จ จะต้องเป็นผู้ที่มีทักษะในการคิดแบบวิจารณ์ญาณ (Critical thinking skill)

ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาที่พักอาศัยด้วยกัน ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าจะมีความรักใคร่ผูกพันระหว่างนักศึกษาด้วยกันกับอาจารย์ และองค์กรวิชาชีพ อาจเนื่องจากว่าการอาศัยในที่พักร่วมกันจะทำให้ได้ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน กินอยู่หลับนอนร่วมกันถึงเกิดความผูกพันกัน แต่มีผู้เชี่ยวชาญบางท่านได้แสดงความคิดเห็นว่าในอนาคตเทคโนโลยีสารสนเทศจะเข้ามามีอิทธิพลมากทำให้ต่างคนต่างทำหน้าที่ของตน ซึ่งกุลยา ตันติผลาชีวะ (2539 : 67-76) ได้เสนอแนวคิดไว้ว่าปัญหาการพยาบาลอีกประการหนึ่งที่จะพบได้ในอนาคตคือ ความห่างเหินระหว่างคนต่อคนการติดต่อจะเป็นไปด้วยเครื่องมือสื่อสารเทคโนโลยี ในทางกลับกันเครื่องมือและเทคโนโลยีจะกลายเป็นฉนวนกั้นระหว่างบุคคล ขาดการเข้าถึงในแง่ของความเป็นมนุษย์ แต่ก็มีผู้เชี่ยวชาญบางท่านให้เหตุผลว่าความสัมพันธ์ในลักษณะต่างคนต่างอยู่จะมีแนวโน้มค่อนข้างน้อย เนื่องจากนักศึกษาพยาบาลจะต้องขึ้นฝึกภาคปฏิบัติอยู่เสมอดังต้องทำงานร่วมกับผู้อื่นทำให้ในอนาคตความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลคงจะไม่เปลี่ยนไปจากปัจจุบันมากนัก

2.4 ในอนาคตที่ดินจะมีราคาสูงขึ้นมากโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ จึงทำให้การก่อสร้างอาคารจะต้องขึ้นสูงในแนวตั้งใช้พื้นที่ในแนวราบให้น้อยที่สุด แต่ความจำเป็นในการที่จะจัดให้มีบริเวณรอบๆที่พักที่ร่มรื่นมีต้นไม้มีสวนหย่อม มีโต๊ะ เก้าอี้ ให้นักศึกษาได้นั่งพักผ่อนยังคงมีอยู่ ซึ่งมยุรี นภาพรรณสกุล (2529) ได้กล่าวถึง สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนานักศึกษาว่า การจัดให้มีพื้นที่สีเขียวหรือสีสนสวยงามในสถาบัน มีเงาไม้ที่ร่มรื่นจากต้นไม้ขนาดใหญ่ มีที่พักผ่อนหย่อนใจ มีที่นั่งเล่น มีที่ต้อนรับแขก จัดบรรยากาศของสถาบันที่สะอาดมีระเบียบร่มรื่นสวยงาม จะทำให้นักศึกษามีสุนทรียภาพ และเยือกเย็นมากขึ้น เป็นการกลมกลืนทางจิตใจของนักศึกษาด้วย จึงทำให้ผู้เชี่ยวชาญในทางวิจัยนี้มีความเห็นว่าการจัดสภาพแวดล้อมที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษาพยาบาล ยังคงจะต้องมีพื้นที่สีเขียวให้นักศึกษาได้พักผ่อน และอาจเนื่องจากผู้บริหารสถาบันเริ่มมองเห็นความสำคัญของการจัดที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษามากขึ้น วิทยาลัยพยาบาลจึงมีการปรับปรุงที่พักสำหรับนักศึกษา และจัดบริการต่างๆ ที่จะช่วยพัฒนานักศึกษามากขึ้น มีการคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งทางด้านกายภาพและจิตใจของผู้พักอาศัยโดยเฉพาะอาคารสูงจะต้องมีระบบดับเพลิง สัญญาณเตือนอัคคีภัย มีบันไดหนีไฟ นอกจากนี้อุปกรณ์เหล่านี้ผู้ที่พักอาศัยจะต้องได้รับการฝึกซ้อม การใช้อุปกรณ์เหล่านี้รวมทั้งการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้น อัมพร เดชก้อง (2533 : 26) ได้เสนอแนะว่าลักษณะของอาคารที่พักที่ดีต้องสนองความต้องการทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ มีการป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกันโรคติดต่อภายในที่พักอาศัยเพื่อให้ผู้พักอาศัยมีสุขภาพอนามัยที่ดี

ในอนาคตตัวอาคารจะได้รับการปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดที่พักสำหรับนักศึกษา และส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาในด้านต่างๆ จึงมีการจัดห้องต่างๆ ภายในที่พักอาศัย เช่น ห้องประชุมกลุ่มย่อย เนื่องจากจะใช้เป็นสถานที่สำหรับนักศึกษาได้จัดกิจกรรมร่วมกัน ห้องดนตรีถ้านำมาอยู่รวมกับที่พักอาศัยควรจะต้องมีการออกแบบพิเศษสำหรับห้องนี้ บุคคลอื่นที่ต้องการพักผ่อน เช่นเดียวกับสนามกีฬาที่ตั้งอยู่นอกอาคารที่พัก แต่อาจอยู่ภายในบริเวณเดียวกันกับที่พัก เพื่อป้องกันการรบกวนซึ่งผู้เชี่ยวชาญในงานวิจัยนี้มีความเห็นว่าในอนาคตจะมีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานในบริเวณที่พัก เช่น สนามเทนนิส แบดมินตัน บาสเกตบอล วอลเลย์บอล และสระว่ายน้ำ แต่ควรมีห้องกีฬาภายในที่พัก ควรจะเป็นกีฬาที่ไม่ต้องมีเสียงดังมาก อาจจะเป็นห้องออกกำลังกายที่ใช้อุปกรณ์ หรือเป็นห้องเล่นเกมส์ เช่นหมากรุก Cross Word เป็นต้น เป็นการช่วยให้นักศึกษาได้ผ่อนคลายความตึงเครียด ส่วนห้องรับแขกที่จะจัดภายในบริเวณที่พักผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความเห็นว่าควรจะต้องอยู่ด้าน

หน้าของบริเวณที่พัก เมื่อบุคคลภายนอกมาจะได้สะดวกในการติดต่อ และเป็นการป้องกันบุคคลภายนอกเข้ามาภายในบริเวณที่พัก นอกจากนี้จะมีการจัดห้องอาจารย์เวรหรือคนงานเวรประจำที่พัก ซึ่งในปัจจุบันนี้วิทยาลัยพยาบาลส่วนใหญ่จะจัดให้มีอยู่แล้ว เพื่อสำหรับดูแลนักศึกษาที่พักอาศัย เช่นการเจ็บป่วยในเวลากลางคืน ส่วนห้องพักสำหรับอาจารย์ที่พักรวมในตึกเดียวกับนักศึกษา ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่าควรจัดให้เป็นสัดส่วนแยกออกจากห้องพักของนักศึกษา การที่อาจารย์มาพักรวมกับนักศึกษาจะเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับนักศึกษา ทำให้มีความใกล้ชิดกัน สามารถช่วยให้คำปรึกษา และพัฒนานักศึกษาได้ดีเพราะนักศึกษาย่อมมีความเชื่อความศรัทธาต่ออาจารย์ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักศึกษาก็ยังคงมีอยู่ต่อไป

การจัดสภาพแวดล้อมที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษา ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่ามิแนวมุขจะจัดขึ้นเพื่อที่จะส่งเสริมการศึกษามากขึ้น จะเห็นได้จากมีการจัดห้องฝึกภาคปฏิบัติการพยาบาลนอกเวลาเอาไว้ในที่พักสำหรับนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้นอกเวลาเรียน การจัดห้องคอมพิวเตอร์ หรือห้องสมุดประจำที่พัก เป็นการส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ในที่พัก ซึ่งทองเรียน อมรชกุล (2525 : 53) กล่าวว่าห้องพักควรต้องจัดห้องสมุดประจำหอพักและมีหนังสือของหอพักที่จะใช้ค้นคว้าได้พอสมควร เช่นเดียวกับ เยาวลักษณ์ คัดโนภาส (2523:270-271) เสนอแนะว่าหอพักนักศึกษาในประเทศไทยนั้น มหาวิทยาลัยต้องจัดห้องสมุดไว้ในหอพัก

ประเด็นที่ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันอีกประเด็นหนึ่งคือการที่มีห้องครัวรวมไว้ทำอาหาร ในที่พักนักศึกษา ผู้เชี่ยวชาญที่เห็นด้วยแสดงเหตุผลว่านักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิง การจัดห้องครัวไว้สำหรับให้นักศึกษาได้ประกอบอาหารจะทำให้มีบรรยากาศคล้ายบ้าน แต่ต้องมีมาตรการรักษาความสะอาดไม่เช่นนั้นจะทำให้บรรยากาศของที่พักอาศัยเสียไปทำให้มีความสกปรกมากขึ้น ผู้วิจัยมีความเห็นว่าควรมีห้องสวดมนต์ หรือห้องทำละหมาดของศาสนาอิสลาม ซึ่งการมีห้องดังกล่าวช่วยอำนวยความสะดวกกับภูมิภาคแห่งนั้นด้วย เช่นภาคใต้อาจมีความจำเป็นต้องมีห้องละหมาดเนื่องจากมีนักศึกษาที่นับถือศาสนาอิสลามอยู่มาก แต่ภาคกลางหรือภาคอื่นๆ อาจไม่มีความจำเป็นต้องมีเพราะถ้ามีนักศึกษานับถือศาสนาอิสลามเป็นส่วนน้อยการทำห้องละหมาดก็ไม่คุ้มกับประโยชน์ที่น้อย

2.5 ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าจะมีการเก็บค่าบริการที่พักรวมขึ้นอีกเล็กน้อย โดยวิทยาลัยพยาบาลจะช่วยรับภาระอีกส่วนหนึ่ง การเพิ่มค่าบริการที่พักรวมผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่า

คงจะไม่ถึงระดับที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้ เพราะนักศึกษาคงไม่เห็นด้วย ด้วยความรู้สึกที่ว่าที่พักสำหรับนักศึกษาพยาบาลเป็นสวัสดิการที่วิทยาลัยพยาบาลต้องจัดให้นักศึกษาในราคาถูก และด้วยการที่วิทยาลัยพยาบาลตระหนักถึงความยากจนของนักศึกษาอีกส่วนหนึ่ง วิทยาลัยพยาบาลคงไม่ปรับอัตราค่าบริการที่พักสูงจนถึงขั้นเลี้ยงตัวเองได้ ซึ่งในส่วนี้ผู้วิจัยมีความเห็นว่าวิทยาลัยพยาบาลต้องหันกลับไปทบทวนการจัดตั้งที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษาพยาบาลว่ามีวัตถุประสงค์อะไรเป็นหลัก มุ่งหารายได้เข้าวิทยาลัยหรือมุ่งพัฒนานักศึกษาซึ่งดีค่าออกมาเป็นราคาตัวเงินไม่ได้ เพราะถ้าเก็บอัตราค่าบริการที่พักสูงเท่ากับที่พักเอกชนนักศึกษาคงไม่ต้องการอยู่ในที่พักของวิทยาลัยพยาบาลเนื่องจากมีกฎระเบียบมากมาย อันจะทำให้การดำเนินงานด้านที่พักสำหรับนักศึกษาประสบกับภาระขาดทุนมากขึ้น และยังเป็นโอกาสที่จะพัฒนานักศึกษา (ศรีรัตนจันทร์สมวงศ์, 2530:167)

การบริการด้านอาหารผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าในอีก 10 ปีข้างหน้านักศึกษาพยาบาลจะเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องอาหารเองโดยทางกระทรวงสาธารณสุขจะจ่ายเงินทุนค่าอาหารให้กับนักศึกษาอาจจะจ่ายเป็นรายเดือน ซึ่งจะให้นักศึกษาเป็นผู้ที่เลือกอาหารได้เองตามชอบซึ่งปัจจุบันวิทยาลัยพยาบาลจะเป็นผู้กำหนดรายการอาหารให้เอง เมื่อนักศึกษาต้องรับผิดชอบเรื่องอาหารเอง วิทยาลัยพยาบาลจึงต้องจัดหาร้านมาจำหน่ายอาหารภายในบริเวณที่พัก ทองเรียนอมรัชกุล (2525 : 53) ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการด้านอาหารในที่พัก วิทยาลัยจะต้องประกันในด้านความสะอาด สุภาพอนามัยและอื่นๆ รวมตลอดถึงผู้ประกอบอาหาร เครื่องมือ เครื่องใช้ในการประกอบ ในเรื่องร้านขายอาหารภายในวิทยาลัย นิภา วงษ์พิพัฒน์พงษ์ (2532 :111) ได้เสนอว่า ควรแต่งตั้งคณะกรรมการที่พักสำหรับนักศึกษา ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ประจำในที่พักสำหรับนักศึกษา และนักศึกษาที่พักอาศัยในที่พัก ไปประสานงานกับร้านขายอาหารเพื่อหาข้อตกลงในเรื่องคุณภาพของอาหาร ความสะอาด และปริมาณที่เหมาะสมกับราคา โดยสำรวจความต้องการของนักศึกษาในที่พักด้วยว่ามีจำนวนเท่าใดที่ต้องการใช้บริการ เพื่อร้านขายอาหารจะได้ประเมินได้ถูกว่าจะดำเนินการได้เพียงใด อีกทางหนึ่งที่น่าจะเป็นไปได้คือ การจัดตั้งสหกรณ์และร้านค้าภายในบริเวณที่พักโดยให้นักศึกษาในที่พักร่วมกันเป็นสมาชิกแล้วนำค่าสมาชิกเป็นทุนดำเนินกิจการ ซึ่งนักศึกษาอาจจ้างบุคคลภายนอกมาช่วยงานเป็นรายเดือน โดยมีนักศึกษาช่วยด้วย เมื่อมีกำไรก็สามารถนำไปใช้ในการจัดบริการให้กับนักศึกษาได้ โดยในระยะแรกอาจารย์ประจำที่พักนักศึกษาอาจจะเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินการ

การติดต่อสื่อสารเป็นสิ่งจำเป็น ผู้เชี่ยวชาญในงานวิจัยนี้จึงเห็นว่าควรมีโทรศัพท์สาธารณะหยอดเหรียญ ,Card รวมทั้ง FAX ภายในบริเวณที่พักที่เพียงพอและโทรศัพท์ในแต่ละชั้นที่พักสอดคล้องกับผลการวิจัยของนิภา พุทธสุวรรณ (2530 : 137) เสนอว่าควรเพิ่มโทรศัพท์สาธารณะทั้งทางใกล้ ทางไกลรอบบริเวณที่พัก โดยเฉพาะนักศึกษาส่วนใหญ่มักจะมีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดต้องห่างไกลจากครอบครัว การติดต่อสื่อสารโดยทางโทรศัพท์จึงเป็นสิ่งที่สะดวกมาก โดยเฉพาะบางวิทยาลัยที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมือง วิทยาลัยพยาบาลจึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดให้มีจำนวนเพียงพอแก่นักศึกษาเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและประหยัดเวลาโดยไม่ต้องเดินทางไกลด้วยตนเอง ส่วนการติดตั้งโทรศัพท์ภายในทุกชั้นในตึกที่พักเป็นการอำนวยความสะดวกเมื่อมีคนภายนอกมาขอพบนักศึกษาจะทำให้ตามตัวนักศึกษาได้ง่าย และเนื่องจากที่พักแต่ละตึกไม่ได้ตั้งอยู่ติดกัน ในช่วงฤดูฝนนักศึกษาจะติดต่อกันลำบาก ถ้ามีการติดตั้งโทรศัพท์ภายในก็จะเป็นการสะดวก

บริการสหนาการ เป็นสิ่งที่จะช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดให้กับนักศึกษา ซึ่งสังคมจะเป็นสังคมแห่งสารสนเทศมากขึ้น ดังนั้น ผู้เชี่ยวชาญจึงมีความเห็นว่า ควรมีห้องพักผ่อนสำหรับนักศึกษาสำหรับดูโทรทัศน์ ซึ่งติดตั้งจานดาวเทียม หรือเคเบิลทีวี ที่มีจำนวนเพียงพอแก่นักศึกษา จะช่วยให้นักศึกษารู้โลกกว้างขึ้น นอกจากนี้อาจจัดบริการด้านข่าวสารคือบริการนังสีพิมพ์ไว้ประจำที่พัก ซึ่งนิภา วงษ์พิพัฒน์พงษ์ ได้ให้ความเห็นว่า ถ้าที่พักสำหรับนักศึกษาจะให้บริการดังกล่าวจะทำให้นักศึกษาเป็นคนที่มีความรู้โลกทัศน์กว้าง รู้ความเคลื่อนไหวของสภาพเศรษฐกิจ และสังคมได้ดีขึ้น

บริการเพื่อความปลอดภัย จะมีการจัดยามรักษาความปลอดภัยประจำตึกตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญในงานวิจัยนี้ให้ความเห็นว่าในที่พักสำหรับนักศึกษามักจะประสบกับปัญหาของหายอยู่เสมอ ถ้าจัดยามให้อยู่เฉพาะช่วงกลางคืนแต่ในช่วงเวลาที่นักศึกษาไม่เรียนอาจมีบุคคลภายนอกเข้ามาในบริเวณที่พัก ทำให้เสียผ้าของนักศึกษาหายเป็นประจำ ดังนั้นกฎระเบียบในการรักษาความปลอดภัยจึงต้องเข้มงวด ห้ามบุคคลภายนอกขึ้นไปในตึกที่พัก ประตูที่จะเข้าที่พักอาจเปลี่ยนมาใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช้บัตรผ่านเข้าออก จัดทำบัตรประจำตัวของนักศึกษาที่พักอาศัยในที่พัก ควรติดต่อกับตำรวจหรือสารตรวจที่รับผิดชอบในท้องถิ่นให้มาดูแลความเรียบร้อยเป็นครั้งคราวบ้าง ก็จะทำให้นักศึกษาและอาจารย์ในที่พักมีความรู้สึกที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

บริการด้านความสะดวกเป็นระเบียบเรียบร้อย มีแนวโน้มให้นักศึกษาเป็นผู้ทำความสะอาดภายในห้องพักตนเอง ซึ่งไม่แตกต่างไปจากปัจจุบัน เนื่องจากวิชาชีพพยาบาลเป็นวิชาชีพที่ต้องให้บริการทางด้านสุขภาพ จะต้องเป็นตัวอย่างด้านสุขภาพแก่ประชาชน ดังนั้นการให้นักศึกษาเป็นผู้ทำความสะอาดห้องพักเอง จึงเป็นการปลูกฝังนิสัยการรักษาความสะดวก ส่วนการทำความสะดวกพื้นที่ส่วนกลางผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นเป็นสองประเด็นคือแนวโน้มยังเป็นเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยพยาบาลรับผิดชอบ หรือให้เอกชนมารับผิดชอบทำความสะอาดซึ่งผู้เชี่ยวชาญในงานวิจัยนี้ให้ความเห็นว่า วิทยาลัยพยาบาลที่ก่อตั้งมานาน จะมีบุคลากรของวิทยาลัยพยาบาลอยู่มาก จึงสามารถนำบุคลากรเหล่านี้มาปฏิบัติงานในการดูแลความสะดวกเรียบร้อยในที่พัก แต่สำหรับวิทยาลัยพยาบาลที่เปิดใหม่บุคลากรยังมีน้อย จึงมีแนวโน้มที่จะให้เอกชนมาดำเนินการ

บริการด้านสุขภาพ มีแนวโน้มไม่แตกต่างจากปัจจุบันคือได้รับการตรวจรักษาฟรีจากโรงพยาบาลที่วิทยาลัยขอความร่วมมือไว้ เจ็บป่วยเล็กน้อยก็ใช้บริการห้องสุขภาพ ซึ่งจะมีอาจารย์พยาบาลและนักศึกษาพยาบาลเป็นผู้ดูแลให้การพยาบาล สำหรับทางด้านสุขภาพจิต ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า จะจัดให้มีนักจิตวิทยาประจำในที่พักอาศัย แต่อาจประสบปัญหาบุคลากรทางด้านนี้มีน้อย ดังนั้นบุคคลที่จะช่วยให้สุขภาพจิตของนักศึกษาที่อาศัยในที่พักดี ก็คืออาจารย์ประจำที่พักสำหรับนักศึกษาซึ่งจะทำให้นักศึกษามีที่พึ่งทางใจ มีความอบอุ่นและไว้วางใจ จะทำให้สุขภาพจิตของนักศึกษาดี และสามารถต่อสู้ปัญหาและอุปสรรคไปได้เป็นอย่างดี สำเนาวิชาจรศิลป์ (2539 : 190) ได้กล่าวว่าอาจารย์ที่จะทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและพัฒนาักศึกษาได้นั้น โดยทั่วไปเป็นอาจารย์จากสาขาวิชาจิตวิทยา หรือสาขาพฤติกรรมศาสตร์ ซึ่งในวิทยาลัยพยาบาลมีจำนวนน้อย นอกจากนั้นอาจารย์โดยทั่วไปมีภาระงานในหน้าที่มากจึงไม่มีเวลามาทำงานให้บริการในที่พักสำหรับนักศึกษาได้อย่างเต็มที่

การให้บริการแก่นักศึกษาที่อาศัยในที่พักอาศัยให้มีเวลาศึกษาค้นคว้าได้อย่างเต็มที่ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ การพัฒนาส่วนบุคคล เสริมสร้างบรรยากาศ และการใช้ชีวิตในวิทยาลัยพยาบาล การให้บริการต้องคำนึงถึงความต้องการของนักศึกษาเป็นอันดับแรก กล่าวคือถ้านักศึกษาอยู่ในที่พักประสบความสำเร็จในสิ่งที่ต้องการระดับต้นๆ จะเกิดความสนใจในระดับต่อไป เช่น ที่พักสะอาดเรียบร้อย สวยงาม สะดวกสบาย ปลอดภัย นักศึกษาเกิดความอบอุ่น สุขภาพจิตดี ย่อมสนใจการศึกษาและให้ความร่วมมือกับที่พัก (Decoster and

Marble, 1974 อ้างถึงในสำเนาฯ ขจรศิลป์ 2539: 162) ฉะนั้นที่פקักนักศึกษาควรจัดบริการที่มีคุณภาพและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.6 ในอนาคตการศึกษาพยาบาลจะต้องจัดให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก คือจะต้องมีสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน เช่นห้องสมุดจะต้องทันสมัย มีระบบเครือข่ายที่สามารถเชื่อมโยงกับต่างประเทศได้ สื่อการเรียนการสอนต้องมีอย่างเพียงพอ มีคุณภาพสูง สามารถยืดหยุ่นหรือปรับเปลี่ยนได้ วิธีการเรียนการสอนต้องเป็นแบบนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง ให้มีการสร้างกระบวนการผลิตการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนแบบทางไกล (พวงรัตน์ บุญญาบุรุษ, 2539 : 6) ผู้เชี่ยวชาญจึงเห็นว่า การจัดที่פקักสำหรับนักศึกษาพยาบาล จะต้องมีการจัดให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาและอาศัย แต่อาจจะได้รับการพัฒนาไปอย่างช้าๆ เนื่องจากต้องใช้งบประมาณ และบุคลากรอีกเป็นจำนวนมาก รัฐบาลมีแนวโน้มที่จะให้การสนับสนุนเพราะเห็นความสำคัญในการเตรียมบุคลากร ทางการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อรองรับปัญหาสาธารณสุขที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จัดให้เป็นแหล่งกิจกรรมเสริมหลักสูตรและความรู้ในส่วนที่ไม่ได้รับจากการเรียนปกติสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะ ทักษะ ความรับผิดชอบ ตลอดจนด้านวิชาการได้เป็นอย่างดี นิภา วงศ์พิพัฒพงษ์ (2532) ได้เสนอแนวทางพัฒนาหอพักเกี่ยวกับการจัดหอพัก เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาและอาศัย ซึ่งจะช่วยให้เกิดการพัฒนานักศึกษามีชีวิตที่สมบูรณ์ เช่น ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ โดยการจัดฉายภาพยนตร์ หรือวิดีโอที่เป็นประโยชน์เป็นครั้งคราว จะทำให้นักศึกษาได้รับความรู้และความบันเทิงไปพร้อมๆกัน ประพนอม รอดคำดี (2532) ได้เสนอว่าการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในที่פקักสามารถจัดได้หลายรูปแบบ เช่นการมีอาจารย์ร่วมพักอาศัยในที่פקัก การจัดห้องสมุด ห้องเรียน จัดนิทรรศการ การแสดงการอภิปราย

2.7 การจัดกิจกรรมในที่פקักสำหรับนักศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการบริการที่פקักอาศัยเพื่อพัฒนานักศึกษา สำเนาฯ ขจรศิลป์ (2538 :117) กล่าวว่านักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาโดยทั่วไปอยู่ระหว่างวัยรุ่นตอนปลาย และผู้ใหญ่ตอนต้นเป็นผู้ที่มีพลังกำลังและความคิด มีความสนใจและต้องการอยากรู้อยากเห็น นักศึกษาส่วนมากจึงมีความพร้อมอย่างเต็มที่ทั้งในด้านการเรียนรู้ และการทำงานอย่างเข้มแข็ง อดทนด้วยอุดมการณ์และความบริสุทธิ์ใจ กิจกรรมนักศึกษาซึ่งมีหลายประเภท เช่นกิจกรรมวิชาการ กีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น สามารถตอบสนองของความสนใจ และความต้องการส่วนตัวของนักศึกษา ซึ่ง

มีความแตกต่างระหว่างบุคคลได้เป็นอย่างดี การทำกิจกรรมทำให้นักศึกษาเกิดทั้งการเรียนรู้ทักษะและประสบการณ์อย่างมากมาย ซึ่งทักษะและประสบการณ์หลายอย่างไม่สามารถเห็นได้ในชั้นเรียน กิจกรรมนักศึกษาจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการส่งเสริมพัฒนาการของนักศึกษาทั้งทางด้านสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และจิตใจ สถาบันการศึกษาต่างๆ จึงได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษา ผู้เชี่ยวชาญในงานวิจัยนี้จึงเห็นว่าในอนาคตการจัดกิจกรรมในที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษา จะได้รับความสำเร็จและได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายมากขึ้น นักศึกษาจะเป็นผู้ริเริ่มและจัดกิจกรรมโดยอาจารย์จะเปลี่ยนบทบาทมาเป็นเพียงที่ปรึกษา จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในการจัดกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น สนับสนุนแนวคิดที่ว่ากิจกรรมในที่พักต้องจัดขึ้นเพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม กิจกรรมบางส่วนกรรมการนักศึกษาไม่สามารถเป็นผู้จัด ทางที่พักจะดำเนินการโดยมีนักศึกษาเป็นส่วนร่วมในการดำเนินงาน เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้ในการปฏิบัติ (จารุณ ฌ ระนอง , 2531 : 7) กิจกรรมที่จัดขึ้นในที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษาพยาบาลในอนาคตนั้นสอดคล้องกับแนวคิดของวัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2530 : 101-105) ได้เสนอแนะกิจกรรมที่อาจจัดขึ้นในที่พักมีดังนี้คือ กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมส่งเสริมความมีระเบียบวินัย และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ การจัดกิจกรรมเป็นการให้โอกาสนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการแสดงความสามารถการตัดสินใจ การทำงานการปรับปรุงบุคลิกภาพ การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี การพัฒนานักศึกษาในเป็นคนที่สมบูรณ์

สำหรับกิจกรรมการรับน้องใหม่นั้น นับเป็นกิจกรรมที่ที่พักในประเทศไทยได้จัดสืบเนื่องกันตลอดมา (เขาวลัษณ์ คัดโนภาส 2523:275) ที่พักสำหรับนักศึกษา ของวิทยาลัยพยาบาลก็เช่นเดียวกันกับหอพักอื่นๆ ดังนั้นในอนาคตกิจกรรมนี้จะยังคงมีต่อไป เพราะเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะสอดคล้องกันว่าเป็นกิจกรรมที่ควรมีอยู่ต่อไป แต่จะได้รับการพัฒนาให้มีความอบอุ่นเกิดความผูกพันระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง เนื่องจากในอดีตมีปัญหาเกี่ยวกับการรับน้องใหม่เสมอว่าใช้วิธีการที่โหดร้ายป่าเถื่อน วิทยาลัยจึงต้องสอดส่องดูแลและเข้มงวดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนี้มากขึ้น เช่นมีการวางกฎเกณฑ์การรับน้องว่าต้องถือความสมัครใจ ความเป็นผู้ดีมีศีลธรรมวัฒนธรรมเป็นสำคัญ ไม่ยอมให้มีการบังคับข่มเหงหรือกระทำเกินเลยใดๆ ทั้งสิ้น และจากผลการวิจัยของ พรจันทร์ ล่องสกุล (2529 : 139) พบว่ากิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นกิจกรรมที่ไม่มีประโยชน์ ไม่ควรจัดขึ้นในหอพัก คือการรับน้องใหม่ด้วยวิธี

การที่รุนแรงและใช้เวลานานเกินไป ดังนั้นเมื่อทุกฝ่ายตระหนักถึงปัญหาอย่างเดียวกัน จึงมีความเป็นไปได้ที่ในอนาคตวิธีการรับน้องใหม่จะยังคงมีอยู่ แต่จะได้รับการพัฒนาในรูปแบบที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์มากขึ้น

ข้อเสนอแนะ

1. จากการวิจัยนี้ ในอนาคตวิทยาลัยจะมีการจัดที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยให้กับนักศึกษา และเพื่อนำไปสู่ความเป็นบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ ดังนั้นวิทยาลัยพยาบาลควรตระหนักถึงความเป็นไปได้ที่จะจัดที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษา โดยการเสริมสร้างบรรยากาศและการใช้ชีวิตในวิทยาลัยพยาบาล อาจเริ่มโดยการปรับกิจกรรมในที่พักสำหรับนักศึกษาก่อน ให้เอื้อต่อการพัฒนานักศึกษาแล้วหาสิ่งดึงดูดที่จะให้อาจารย์อื่นๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในที่พักสำหรับนักศึกษาแล้วค่อยๆปรับเปลี่ยนการให้บริการ การจัดสภาพแวดล้อมหรือการพัฒนาให้เป็นศูนย์การศึกษาและอาศัยในลำดับต่อไป

2. วิทยาลัยพยาบาลควรหาวิธีการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาที่อาศัยในที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษา ให้มีการปกครองกันเอง โดยยึดหลักการปกครองแบบที่ปกครองน้องแต่เน้นความเป็นประชาธิปไตย เป็นการให้นักศึกษาได้เรียนรู้บทบาทต่างๆ ที่ต้องมีต่อสังคม

3. การวิจัยนี้ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ถึงคุณลักษณะของนักศึกษาที่พัฒนาขึ้นจากการพักอาศัยในที่พักสำหรับนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลควรนำมากำหนดเป็นเป้าหมายในการจัดที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษา เพื่อจะได้จัดการให้บริการ การจัดสภาพแวดล้อมและจัดกิจกรรมให้ตอบสนองต่อเป้าหมายนั้น

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัย

1. ควรมีการศึกษาในเรื่องที่พักอาศัยของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบความเปลี่ยนแปลงต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการจัดการเรื่องที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษาให้สอดคล้องกับภาวะการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี

2. ควรมีการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างที่พักอาศัยกับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาบุคลิกภาพด้านต่างๆ ของนักศึกษายพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข